



ที่ 40/2566

ข้าพระชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ให้การต้อนรับและพบหารือกับ
อธิบดีกรมสิ่งแวดล้อม สำนักงานจังหวัดฟูกูโอกะ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้ให้การต้อนรับนาง KANEGAE Yayoi อธิบดีกรมสิ่งแวดล้อม สำนักงานจังหวัดฟูกูโอกะ โดยกงสุลใหญ่ฯ แสดงความยินดีกับนาง KANEGAE ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และขอบคุณกรมสิ่งแวดล้อม สำนักงานจังหวัดฟูกูโอกะ สำหรับการดำเนินความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและประเทศไทยในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการจัดทำหนังสือประกอบการเรียนการสอนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานคร พร้อมขอส่งเสริมให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันให้มากขึ้น รวมทั้งขอความร่วมมือในการจัดการศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานไทยที่มีความสนใจในเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการมลพิษและขยะ ซึ่งจังหวัดฟูกูโอกะมีศักยภาพและได้รับการชื่นชมในเรื่องความสะอาดและเป็นระเบียบของเมืองจากคณะศึกษาดูงานของหน่วยงานไทยที่มาเยือน

นาง KANEGAE แสดงความพร้อมที่จะสานต่อความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและประเทศไทย และขอความร่วมมือสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลเทคโนโลยีด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดฟูกูโอกะ ซึ่งจังหวัดฯ ได้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลตามช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่อง Youtube: Fukuoka Greentech Channel เอกสารข้อมูลเทคโนโลยีผังกลบแบบฟูกูโอกะ และคู่มือแนะนำเทคโนโลยีของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดฯ ซึ่งได้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยด้วย ทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ PDF บนเว็บไซต์ของสำนักจังหวัดฟูกูโอกะ (QR Code สำหรับการดาวน์โหลดเอกสารปรากฏตามด้านล่าง) ในโอกาสนี้ นาง KANEGAE กล่าวขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ สำหรับความช่วยเหลือในการตรวจสอบถ้อยคำและความถูกต้องของภาษาไทยในเอกสารข้อมูลเทคโนโลยีผังกลบแบบฟูกูโอกะ และแจ้งว่า จังหวัดฯ มีแผนที่จะดำเนินโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2566 โดยจะเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสาขาสีสิ่งแวดล้อมจากประเทศไทย เวียดนาม และอินเดีย มาเข้าร่วม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2549 แต่ได้ชะลอไปในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

* * * * *



28 เมษายน 2566

ข้อมูลเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัดฟูกูโอกะ

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกุโอกะ ให้การต้อนรับและพบหารือกับ
อธิบดีกรมสิ่งแวดล้อม สำนักงานจังหวัดฟูกุโอกะ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่

